

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (18ก.พ.60)</p>	<p>คกก.ปฏิรูประบบสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมคณะกรรมการฯ โดย พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี เช่น 1.การดูแลสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มวัยเด็กและผู้สูงอายุ 2.การปฏิรูประบบการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรแห่งชาติ ขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งเป้าหมายเพิ่มการจำหน่ายอีก 3 เท่าภายใน 4 ปี รวมทั้งพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบ 4 ชนิด คือ โพล กระชายดำ ชมิ้นชัน ใบบัวบก ให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างเศรษฐกิจชาติ 3.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) ให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทุกราย ส่วนความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อต.ค. 2559 ในการปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบสุขภาพอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ..... รอรับการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนและอภิบาลระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.นี้ ก่อนเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพรรษา (19ก.พ.60)</p>	<p>ระบบการบริหารของสปสช.</p> <p>-เสนอบทความ ศ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร วิเคราะห์สาเหตุที่โรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง แพทย์ พยาบาลทำงานหนักจนหมดสภาพ ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมีอัตราการตายสูงและภาระงบประมาณบัตรทองสูงขึ้นเรื่อยๆ มีสาเหตุมาจากระบบการบริหารของสปสช. ที่ใช้เงินเป็นศูนย์กลางและบริหารแบบเหมาโหล (One rule fits all.) โดยการใช้เงินเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยจะคำนึงถึงกติกากว่า สปสช.กำหนดเป็นหลัก ทำให้เกิดแรงจูงใจในการรักษาเกิน เช่น การผ่าตัดกระดูกของผู้ที่ต่อยังไม่สุกเต็มที่ หรือการล้างไตทางช่องท้องในผู้ป่วยที่ไตวายไม่มาก ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนจากการรักษา เพิ่มงานของแพทย์และบุคลากร และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น</p> <p>ส่วนการรักษาแบบเหมาโหล คือ ผู้ป่วยโรคเดียวกันต้องจ่ายหรือวิธีการรักษาชุดเดียวกัน โดยมีสปสช.เป็นผู้จัดหา ซึ่งมีข้อมูลวิจัยชัดเจนว่า นโยบายการรักษาแบบเหมาโหลส่งผลต่อการรักษาที่ไม่น่าพอใจ เช่น การล้างไต สปสช.กำหนดให้ใช้แต่ CAPD ทั้งๆ ที่หลายพื้นที่สามารถฟอกเลือดได้และค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน</p> <p>ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนระบบการบริหารหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ได้รับสิทธิการรักษาแบบรายบุคคล และคืนสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาให้แก่แพทย์และผู้ป่วย</p>
<p>ข่าวสด คมชัดลึก (19ก.พ.60)</p>	<p>โพลล์ผลงาน 2 ปี 6 เดือนรัฐบาล</p> <p>-เสนอข่าว กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,202 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลคะแนนเฉลี่ย 5.83 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ลดลงจาก 6 เดือนที่แล้ว 0.36 ด้านความมั่นคงของประเทศ ได้ 6.9 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.14 ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย ได้ 6.33 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.35 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ได้ 5.89 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.15 ด้านการต่างประเทศ ได้ 5.41 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.29 และ ด้านเศรษฐกิจ ได้ 4.63 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.86</p> <p>ขณะที่คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 7.40 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.17 โดยด้านความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ได้ 7.98 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.25 ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ ได้ 7.75 เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.01 คะแนน ความซื่อสัตย์สุจริต ได้ 7.70 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.23 การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ได้ 7.48 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.17 ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ที่มี ได้ 7.15 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.20 และความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ได้ 6.36 คะแนน ลดลงจากเดิม 0.18</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (20ก.พ.60)</p>	<p>ความสุขของคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง แนวโน้มความสุขมวลรวมคนไทย กับ พรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเลือก ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จากประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน 4,940 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-18 ก.พ. โดยพบว่า ความสุขมวลรวมคนไทย ภาคกลางมีความสุขมากที่สุด 7.71 คะแนน รองลงมาเป็นภาคเหนือ 7.45 คะแนน ภาคอีสาน 7.32 คะแนน เช่นเดียวกับคน กทม. ส่วนภาคใต้ 7.19 คะแนน สิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุขในชีวิต 3 อันดับแรก ร้อยละ 85.6 ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ร้อยละ 79.5 ความปรองดองของคนในชาติ และร้อยละ 70.9 สุขภาพกายดี ส่วนพรรคการเมืองที่จะเลือก ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง คนไทยกว่าครึ่งในทุกภาคยกเว้นภาคอีสาน จะเลือกพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า พรรคเพื่อไทยยังมีคะแนนนิยมสูงในภาคอีสาน คือร้อยละ 35.3 ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมสูงที่ภาคใต้ ร้อยละ 27.7 แต่อย่างน้อยกว่าคะแนนที่ตั้งใจจะเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์</p>
<p>ไทยโพสต์(19ก.พ.60)</p>	<p>คดีสินบนเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการ.ป.ช.มีมติให้สำนักงานป.ป.ช.แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีบ.ไบโอ-ราด แลบอราทอรีส์ จำกัด ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐผ่านนายหน้าชาวไทยหรือผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ตรวจวินิจฉัยโรคกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้</p>
<p>มติชนออนไลน์ (20ก.พ.60)</p>	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นางปริยนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินว่า ขณะนี้ไม่มีกฎหมายบังคับใช้แล้ว หากเข้ารับ.ด้วยภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ห้ามจ่ายเงินรพ.เด็ดขาดภายใน 72 ชั่วโมง และยังระบุว่าการ สบส. ทำหนังสือเวียนถึงรพ.ต่างๆ แล้ว ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากที่ สบส.ประกาศว่าจะทำหนังสือเวียนไปยังสถานพยาบาลต่างๆ นั้น เป็นพ.ร.บ.สถานบริการฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ที่มีการปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายส่วนหนึ่งได้ให้ สบส.จัดทำกฎหมายลูกเพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยอาศัยพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินฯ เป็นฐาน</p> <p>เบื้องต้น สบส.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้ชัดเจนว่า เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาจากรพ.ทุกแห่งฟรีภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนส่งกลับสู่รพ.ตามสิทธิสุขภาพภาครัฐนั้น ๆ รวมทั้งยังอยู่ระหว่างจัดทำเรื่องค่าใช้จ่ายกลางที่จะให้แก่รพ.ต่างๆ ส่วนที่มีการระบุผู้ป่วยฉุกเฉินสีแดงมีอะไรบ้างนั้น ก็ยังไม่ใช่ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากทาง สบส. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด (19ก.พ.60)</p>	<p>การแต่งตั้ง-โยกย้ายผู้บริหารกรมคร.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามคำสั่งกรมควบคุมโรค 182/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยงานระดับกอง โดยเป็นการย้ายข้าราชการ 8 คน ประกอบด้วย 1.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2.พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุดรธานี 3.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก เป็นผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครสวรรค์ 4.นพ.ศราวุธ อุตตมาคงพงศ์ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก 5.นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.อุบลราชธานี เป็นผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก 6.นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.พิษณุโลก 7.นพ.ปริษา เปรมศิริ ผอ.สำนักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผอ.สำนักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8. นพ.สุเมธ องค์กรธรณี ผอ.สำนักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.ราชบุรี</p> <p>-นพ.สมาน พุตระกูล กล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการเป็นเรื่องปกติ ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ย้ายให้ไปทำงานกองที่ใหญ่ขึ้น แต่หน่วยงานเก่าที่กำลังเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะการฟ้องบริษัทเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ก่อนมีคำสั่งย้ายได้เข้าไปชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ กับผู้บังคับบัญชาตามระบบแล้ว จากนั้นจะรีบเก็บงานเก่าที่เร่งด่วนอีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ (20 ก.พ.60)</p> <p>มติชน คอลัมน์คนตามข่าว (20 ก.พ.60)</p>	<p>ประมาณ 15-30 วัน เพื่อส่งมอบงานแก่ให้กับคนใหม่ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีธุรกิจเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ เกี่ยวข้องกับการส่งย้ายนั้น หากเป็นเรื่องจริงแสดงว่าสิ่งที่สำคัญๆ ทำมาตลอดเป็นเรื่องที่ได้ผล ทั้งนี้ หน้าที่ใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจมีความเชื่อมโยงกัน เพราะการตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเอ็ดส์โรคเพิ่มขึ้น หากลดการตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ลงได้ก็ช่วยลดผู้ป่วยลงได้</p> <p>- นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ในฐานะผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์คนใหม่ กล่าววาเพ็งทราบเรื่องก่อนหน้าที่อธิบดีกรมควบคุมโรคจะมีการลงนามคำสั่งโยกย้ายประมาณ 2-3 วัน ต้องขอเวลาดูรายละเอียดของงานเพื่อสานต่อการดำเนินงาน เชื่อว่าอำนาจที่แท้จริงในการบริหารโรคหรือไม่บริหารโรคอยู่ที่ตัวบุคคล แต่การโฆษณาที่มีส่วนสำคัญที่จะกระตุ้น ดังนั้นการโฆษณาจึงไม่ควรมุ่งเน้นในการส่งเสริม ซึ่งการควบคุมต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยทุกภาคส่วน ในฐานะผู้บริหารยินดีที่จะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งคงต้องมีการปรึกษาขั้นตอนต่างๆ กับ นพ.สมาน ซึ่งมีประสบการณ์มานาน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมากร รองอธิบดีกรม คร. กล่าวถึงกรณีย้าย นพ.สมาน พูตระกูล ว่า เป็นไปตามกระบวนการ มีคณะกรรมการพิจารณาบุคคลของกรมควบคุมโรคพิจารณาบุคคลที่วาระเกิน 4 ปี เพื่อสับเปลี่ยนการบริหารให้เกิดการพัฒนาขึ้น โดยสำนักโรคเอดส์ถือเป็นสำนักใหญ่ มีงานอีกมากต้องขับเคลื่อน ขณะที่ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ที่มาดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์นั้น พิจารณาจากวาระงานเกิน 4 ปี และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานเข้ากับเครือข่ายต่างๆ ได้ ส่วนกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจมีบริษัทน้ำเมายักษ์ใหญ่เข้าแทรกแซง มองว่ายุคนี้ทั้งรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รวมทั้งอธิบดี มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ไม่คิดว่าจะมีใครมาแทรกแซงเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายๆ</p> <p>นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า เครือข่ายเคหะหรือกับ นพ.สุเทพ เพชรมากร รองอธิบดีกรม คร. ได้รับคำสั่งแจ้งว่าเป็นการย้ายตามรอบ จึงได้ชี้แจงสิ่งที่กังวล 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ผอ.คนใหม่เต็มใจมาคุมสำนักนี้หรือไม่ และ 2.ทำที่ในการทำงานเป็นอย่างไร เพราะเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ขณะนี้มีหลายคดีที่เครือข่ายทำร่วมกับสำนักงานฯ และมีคดีกับบริษัทเครื่องตี้มแอลกอฮอล์หลายคดีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะขอเข้าพบ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน และต่อจากนี้ต้องจับตาการทำงานทั้งของกรม คร. และกลุ่มธุรกิจเครื่องตี้มแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้น เนื่องจากช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง บริษัทเครื่องตี้มแอลกอฮอล์อาจฉวยโอกาสทำการตลาดได้</p> <p>- เสนอประวัติของ นพ.สมาน พูตระกูล เกิดวันที่ 5 ต.ค. 2513 จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ปี 2538 บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่ สสจ.จันทบุรี และในปี 2553 ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ จนมีคำสั่งย้ายลงวันที่ 16 ก.พ.2560 ยุติบทบาทป้องกันควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ที่มีมาเป็นสิบๆ ปี</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน (18ก.พ.60)</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (18ก.พ.60)</p> <p>คมชัดลึก สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p>เครื่อง hyperbaric chamber</p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวถึงการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเครื่อง hyperbaric chamber ในห้องของพระอัมมชโย ว่า เครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องลักษณะบุคคลเดี่ยวเข้าไปได้ ส่วนเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลจะเป็นเครื่องขนาดใหญ่เข้าได้ 4 คน ของ สธ. มีอยู่ที่รพ.วชิระภูเก็ตสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคน้ำหนึบ และยังใช้เป็นทางเลือกในการรักษาแผลเบาหวาน เพราะออกซิเจนจะไปทำให้เซลล์เริ่มดีขึ้น ช่วยสมานแผล ส่วนการนำไปใช้ให้ผู้ป่วยรณรงค์ตั้ง ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการรักษาหลัก และไม่สามารถนำเครื่องนี้ไปใช้บริการได้ เพราะไม่ใช่สถานพยาบาล แต่หากเป็นการรักษาผู้ป่วยรายเดียวและมีแพทย์ดูแลใกล้ชิด กฎหมายได้ให้ข้อยกเว้นความผิดไว้</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. กล่าววาตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้ผู้ที่เปิดร้านสปา ชานา นวดเพื่อสุขภาพ ต้องขออนุญาตจากกรม สบส. ก่อน ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นสถานบริการเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หากเป็นกรณีสงฆ์ ต้องขออนุญาตไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย แต่ที่สำคัญคือไม่ใช่กิจของสงฆ์ อย่างไรก็ตาม เรื่องเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จึงต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ของจังหวัดจะลงไปตรวจสอบหรือจะร้องขอให้ สบส. ไปดู</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ สนธิกำลังทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นวันที่ 3 โดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด คือ การนำผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจห้องที่รักษาอาการอาพาธของพระอัมมชโย พบเตียงนอน ถึงออกซิเจน และเครื่องไฮเปอร์แบริค แคมเบอร์ ภายในอาคารดาวดึงส์ และบริเวณหมู่บ้านตะวันธรรม เบื้องต้นพบใบส่งมอบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดอะเนชั่น(19ก.พ.60)	<p>เครื่องจักรพ.ยันฮี และเอกสารส่งมอบชุดอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบุวันที่ 5 พ.ย. 2557 มีตัวแทนวัดพระธรรมกายลงนามรับมอบ นอกจากนี้ ยังพบเอกสารการใช้งานเครื่องของคุณยรัักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% โดยหลังจากนี้ นาย.จะนำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบก่อนส่งผลสรุปให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไออีกครั้ง</p> <p>- นพ.สุพจน์ สัมฤทธิ์วิเศษ ผอ.รพ.ยันฮี กล่าวว่า เครื่องไฮเปอร์แบริค แคมเบอร์ ที่วัดพระธรรมกายนั้น เป็นเครื่องที่รพ.ยันฮีนำมาใช้เมื่อปี 2552 แต่เพื่อนมาขอยืมไปให้พระธัมมชโยใช้ บอกว่าหากใช้ดีจะขอซื้อต่อ โดยทางวัดได้ส่งแพทย์จากรพ.ทหารเรือมาฝึกการใช้เครื่องที่รพ.ยันฮี</p> <p>- นพ.บริพัตร วงศ์ประทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง รพ.ปิยะเวท ให้ข้อมูลว่า เครื่องนี้แต่เดิมใช้ในกองทัพสำหรับทหารที่เป็นโรคน้ำหนึบ แต่ปัจจุบันนำมารักษาได้หลายโรค เช่น โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อเน่า ติดเชื้อ และใช้เพื่อความสวยงาม ขอเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกขายเครื่องดังกล่าวเพื่อรักษาเนื้อเยื่อ แผลเป็น แผลติดเชื้อ เพราะการรักษาแต่ละประเภทต้องขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์(19ก.พ.60)	<p>หมอบรรคศรี</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า สธ.เตรียมริเริ่มโครงการคลินิกหมอบรรคศรี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่คนไทยจะมีหมอบประจำครอบครัว ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวมอย่างครบวงจร ไม่จำกัดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าให้สำเร็จในปี 2569</p>
มติชน(18ก.พ.60)	<p>สธ.สั่งผอ.รพ.ปัตตานี เคลียร์ปม 'แพทย์เวร'</p> <p>- เสนอข่าว สังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ที่ตำหนิแพทย์เวร กรณีไม่สื่อสารทำความเข้าใจและให้ข้อมูลกับญาติคนไข้ โดยระบุว่า ลูกน้องเกิดการหอบและถูกนำส่งรพ.ปัตตานี เบื้องต้นหมอวินิจฉัยว่ามีอาการหอบและปอดติดเชื้อ แต่พออีกวันมีไข้ ลื่นเกร็ง ตัวชา ลูกๆ ไปแจ้งหมอ แต่กลับไม่สนใจรักษา ปลดปล่อยนอนรอสุดท้ายมาทราบว่ามีสมองตีบ และได้โทรหาตนเอง เมื่อไปถึงรพ.แพทย์ระบุว่าไม่ใช่ญาติคนไข้ไม่คุย และได้คุยกับญาติคนไข้ไปหมดแล้ว</p> <p>- พญ.พรรณพิมล วิบุลากร ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า ได้หารือกับผอ.รพ.ปัตตานีแล้ว จะมีการปรับปรุงและตั้งเตือนแพทย์ เบื้องต้นน่าจะเกิดจากการสื่อสาร เข้าใจว่าแพทย์คงจะทำตามหลักการ คือ การจะแจ้งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยโดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยต้องแจ้งให้ญาติทราบเท่านั้น แต่กรณีนี้ไม่ทราบว่าขณะนั้นผู้สอบถามมีญาติของคนไข้ด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้บริหาร สธ.ได้มอบนโยบายให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งปรับปรุง ทั้งเรื่องบริการ ภูมิทัศน์ เพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการรู้สึกดีที่สุดในที่สุด</p>
เว็บไซต์ Sanook (18ก.พ.60)	<p>สาวประเภทสองศัลยกรรมหน้าอกเสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์ข้อมูลจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ระบุว่า เพื่อนสาวประเภทสองไปทำศัลยกรรมหน้าอก แต่สุดท้ายซ็อกจากยาสงบและเสียชีวิต โดยทางคลินิกให้ยาสงบแบบกิน หลังจากนั้นก็ไม่ฟื้น และไม่รู้สึกตัวนานกว่า 2 สัปดาห์ จึงเสียชีวิต โดยมีผู้โพสต์อีกรายระบุว่า คลินิกแห่งนี้มีโปรโมชันเสริมราคาถูก ผ่อนจ่ายได้ จึงมีหลายคนที่ตัดสินใจทำ และมีเพื่อนระบุว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก่อนที่จะศัลยกรรม ส่วนทางคลินิกได้แสดงความรับผิดชอบกับครอบครัว จึงไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่อย่างใด</p>
เว็บไซต์ khaohod.net (20ก.พ.60)	<p>สว.ประเภทสองศัลยกรรมหน้าอกเสียชีวิต</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. กล่าวว่า ตามปกติการจะทำการผ่าตัดใดๆ ให้คนไข้จะต้องมีการประเมินผลสุขภาพร่างกายของคนไข้ พร้อมทั้งตรวจประวัติการรักษา ประวัติโรค รวมไปถึงประวัติการแพ้ต่างๆ ด้วย หากไม่สามารถตรวจเองได้ ต้องส่งโรงพยาบาลใหญ่ตรวจสอบ ทั้งนี้ การเปิดคลินิกต้องขออนุญาตกับกรม สบส. โดยยื่นใบ ส.พ.6 แล้วกรมฯ จะดำเนินการตรวจสอบทั้งสถานที่เปิดคลินิก เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงแพทย์ผู้ให้การรักษา และจะควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานตลอด หากเป็นการผ่าตัดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ จะต้องขออนุญาตเกี่ยวกับห้องผ่าตัดก่อน จึงจะสามารถทำการผ่าตัดได้ ทั้งนี้ จะดำเนินการตรวจสอบคลินิกดังกล่าวต่อไป</p>
เว็บไซต์สยามรัฐ (18ก.พ.60)	<p>สธ.สั่งสอบ รพ.เอกชนคำรักษาแพง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. กล่าวว่า นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดี สบส. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ สสจ.ชลบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ใน 2 ด้าน คือ ด้านสถานพยาบาล ซึ่งมาตรา 32 กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องมีป้ายแสดงรายละเอียด 3</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เรื่อง คือ 1.ชื่อสถานพยาบาล 2.รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพในสถานพยาบาล และ 3.อัตราค่ารักษาพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น ๆ และสิทธิ์ของผู้ป่วย ให้เห็นชัดเจนที่จุดบริการ และต้องมีจุดให้ประชาชนสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติม และด้านแพทย์ผู้ให้บริการ จะดูว่าแพทย์ที่ให้การรักษามีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ รวมทั้งการส่งการวินิจฉัยโรคเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะประสานส่งเรื่องให้แพทยสภาดำเนินการด้านจริยธรรมต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง
แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ (20 ก.พ.60)	โรคมือเท้าปาก -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เผื่อระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก หลังพบเด็กป่วยแล้ว 6,790 ราย พร้อมแนะนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษาศักดิ์ทรงเด็กทุกวัน
คมชัดลึก ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ (20 ก.พ.60)	โรคงูสวัด -เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง แจ้งสถานการณ์โรคงูสวัด ว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่ำลง โดยแต่ละปีจะพบผู้ป่วย 700-800 ราย แต่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยถึง 98 ราย เฉลี่ยเพิ่มมากกว่าปกติ 10% สำหรับวิธีป้องกัน คือทำร่างกายให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ในกลุ่มเด็กเล็กให้ฉีดวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เพราะโรคงูสวัด 99% เกิดจากเชื้อไวรัสตัวเดียวกัน
แนวหน้า (18ก.พ.60)	ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 -เสนอข่าว สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 50 คน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจัดทำแขน-ขาเทียมแก่ผู้พิการแขน-ขา ใน จ.บุรีรัมย์ จำนวน 200 รายฟรี ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ปี 2560 น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปีนี้ตั้งเป้าออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ท่าแขน-ขาเทียมให้ผู้พิการยากไร้ใน 3 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ พะเยา และปราจีนบุรี จังหวัดละ 200-250 ราย
มติชนออนไลน์ (18ก.พ.60)	กลิ่นเหม็นโรงงานยาง -เสนอข่าว กรณีโรงงานยางแห่ง 2 โรง ที่ จ.อุดรธานี ของ บ.ศรีตรัง แองโกลอินดัสตรี จก. (มหาชน) และของ บ.วงษ์บัณฑิต จก. ถ.นิตโย ต.หนองนาคำ อ.เมือง ยังคงผลิตยางแท่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ บ.วงษ์บัณฑิต จก. ได้นำรถบรรทุกมาขนยางดิบที่กองอยู่กลางแจ้งออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขกลิ่นเหม็น ทำให้ราษฎรบ้านจำปา บ้านโนนสะอาด บ.โกย ต.หนองนาคำ ได้รับกลิ่นเหม็นในระดับ 1-2 จากที่เคยรับกลิ่นระดับ 2-5 ติดต่อกันมา 4 ปี -ด้านสจ.อุดรธานี ได้รับรายงานจากรพ.สต.หนองนาคำ ว่า ผลการให้บริการในรอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2559 - มกราคม 2560) มีผู้มารับรักษา 15,097 คน คิดเป็นร้อยละ 47.43 ของผู้รับบริการทั้งหมด มีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 14.79 ผู้ป่วยระบบผิวหนัง ร้อยละ 2.01 ผู้ป่วยระบบตา (เยื่อตาอักเสบ) ร้อยละ 0.88 และเป็นผู้ป่วยอื่น ๆ ร้อยละ 82.31 มีผู้มารับบริการด้วยอาการป่วยระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง 2,537 ราย และได้รับการรักษาด้วยการจ่ายยาคลอเฟนิรามีน 1,278 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.37 จากการออกตรวจสุขภาพพบว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของโรงงานยางพาราที่มีการผลิตตลอด 24 ชั่วโมงเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่มีอาการแสบจมูก แสบคอ คอแห้ง ปวดศีรษะ แสบตา ผื่นคันตามผิวหนัง และมีอาการมากเวลามีกลิ่นเหม็น จะเหม็นมากในช่วงกลางดึก และจะมีอาการรุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด- 5 ขวบ บางกลุ่มไม่ได้ส่งผลให้เจ็บป่วยในทันที และไม่ได้เข้ารับการรักษาในรพ.สต. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า จะเพิ่มเติมการเก็บตัวอย่างอากาศวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์นี้ ส่งให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้จะให้ผู้รับผิดชอบลงไปดูเรื่องสุขภาพด้วย
เว็บไซต์สยามรัฐ (18ก.พ.60)	ผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์สุขภาพ -เสนอข่าว กรมการแพทย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ ให้ครอบคลุมแก่ประชาชน ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์(18ก.พ.60)	<p>โรคมะเร็งกระดูก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ปิยะ เกียรติเสวี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งกระดูก ว่า โรคมะเร็งกระดูกใช้เวลาตรวจค่อนข้างนานกว่าจะสามารถยืนยันผล ทำให้จากที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นก็อาจลุกลามได้ ดังนั้นรพ.เลิดสินจึงได้พัฒนาระบบฟาสแทรกส์ ย่นระยะเวลาการตรวจและรู้ผลได้เร็ว ซึ่งเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดที่ 5 ปี อยู่ที่ 60% และปัจจุบันยังได้มีการก่อตั้ง ‘กองทุนมะเร็งกระดูก’ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดทางการเงินได้รับโอกาสในการรักษาที่เหมาะสม โดยผู้มีจิตศรัทธาสมาทบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 687-0-06005-3 ชื่อบัญชีหน่วยเนื่องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน สอบถามได้ที่ 08-1787-1540</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (20 ก.พ. 60)	<p>มอบแขน-ขาเทียมฟรีให้ผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานส่งมอบแขน-ขาเทียมให้กับผู้พิการในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการจัดทำแขน-ขาเทียม ให้กับผู้พิการแขน-ขา ทั้งรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ รวมกว่า 200 รายฟรี เพื่อให้คนพิการแขนขาทั้งรายเก่าและรายใหม่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับอุปกรณ์เสริม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นที่มีคุณภาพ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการแขนขาขาดให้สามารถเข้าสู่สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>
มติชน (20 ก.พ. 60)	<p>วัตถุดิบเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ติดตามตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยว จากตัวอย่างทั้งหมด 370 ตัวอย่าง พบการใช้วัตถุดิบเสียเกินมาตรฐานกำหนด 71 ตัวอย่าง วัตถุดิบเสียที่พบคือ กรดซอร์บิค ร้อยละ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจากงานวิจัยในปี 2550 พบว่า จำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบการใช้วัตถุดิบเสียเกินมาตรฐานกำหนด ลดลงจากร้อยละ 36 เหลือเพียงร้อยละ 19.2 และปริมาณวัตถุดิบเสียที่ตรวจพบสูงสุดลดลง จาก 17,250 เหลือเพียง 3,995 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยค่ามาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 กำหนดให้พบได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารประเภทเส้นที่คนไทยนิยมบริโภคทั่วประเทศ</p>
คมชัดลึก (20 ก.พ. 60)	<p>อก.รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2560 ด้านวัตถุดิบตราที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ตอกย้ำการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ที่เป็นองค์กรผลิตยาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GMP PIC/S ส่งเสริมการขายอย่างมีจริยธรรม ประกอบการด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเข้าถึงยาที่มีคุณภาพต่อไป</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค (20 ก.พ. 60)	<p>รู้ทันไวรัสตับอักเสบเอ</p> <p>-เสนอสุก๊ป นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุประชาชนที่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยว อาจเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำจากการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะได้ โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่มีแนวโน้มมีผู้ป่วยสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 13 ก.พ.60 พบผู้ป่วย 94 ราย กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือ 35-44 ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน อาจเกิดจากรับประทานอาหาร-น้ำนอกบ้าน กลุ่มเสี่ยงคือ คนทำงานในสถานพยาบาล ร้านอาหาร ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่พบผู้ป่วยช้ำประปราย คนทำงานเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลเป็นต้น การป้องกันโรค ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ</p>
M2F (20 ก.พ. 60)	<p>โรคของคนทำงานออฟฟิศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬันทานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่พบบ่อยของคนทำงานบริการและพนักงานในออฟฟิศ คือ โรคปวดหลัง โรคของเส้นเอ็นที่มือ ได้แก่ โรคประสาทอุโมงค์ข้อมือ โรคนิ้วล็อก ปวดศีรษะ ปวดตา และโรคผื่น ภูมิแพ้ เพราะจะต้องนั่งโต๊ะทำงาน ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นเวลานาน จึงควรรยืดและบิดตัวเหยียดกล้ามเนื้อ พักสายตา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และอย่านอนดึก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์ ,M2F,new108 (20 ก.พ. 60)	คนไทย 70% ยังเชื่ออาหารเสริม -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กว่า 70% ยังคงเชื่อว่าการทานอาหารเสริมมีความจำเป็น ทำให้ลดการบริโภคอาหารมื้อหลัก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะเด็กจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อนำไปพัฒนาสมอง ร่างกายให้เจริญเติบโต หากเป็นวัยทำงานก็อาจจะควบคุมน้ำหนักตัวผิดวิธี ด้วยการทานแต่อาหารเสริมแทน
มติชน (20ก.พ.60)	ปัญหาความรุนแรงบนท้องถนน -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ว่าส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมก้าวร้าว การจัดการอารมณ์ในภาวะกดดันไม่ได้ ถ้ามีสติ สามารถยับยั้งควบคุมอารมณ์ที่รุนแรง ประกอบกับรู้ถึงผลเสียที่จะเกิดตามมา ก็จะช่วยให้อารมณ์ลดลงจนคลี่คลายเองในที่สุด จึงควรใช้เวลารวบรวมสติและสงบใจด้วยการทำสมาธิ หรือสูดลมหายใจลึกๆ แล้วหายใจออกช้าๆ หรือใช้วิธีการนับเลขที่สามารถเรียกสติกลับคืนมาก่อนกลับไปบนถนน
เดลินิวส์	บางปลาหม้าพัฒนาอสม. -เสนอข่าว นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาหม้า จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอสม. นักจัดการสุขภาพปฐมภูมิตามกลุ่มวัยในพื้นที่ตำบลบางปลาหม้า เพื่อจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพื่อให้อสม. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปจัดการสุขภาพให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา(18ก.พ.60)	องค์กรต้นแบบ สร้างสุขด้วยสติ -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่วิชาการ “สุขด้วยสติ...ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. โดยมีองค์กรต้นแบบและองค์กรใหม่ภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล โรงเรียน และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ และองค์กรพัฒนาเอกชน จากทุกภาคของประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา 226 แห่ง 495 คน
เว็บไซต์ไทยรัฐ (18ก.พ.60)	ไขหวัดนก -เสนอข่าว ทางกรมการสัตวแพทย์ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและฆ่าสัตว์ปีกจำนวนมากเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสหวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 6 หลังจากที่ฆ่าสัตว์ปีกไปแล้วหลายหมื่นตัวไปก่อนหน้านี้